

**จีนส่งเสริมให้ลดความซับซ้อนของกระบวนการทางการค้าตามแนวเส้นทางสายไหม
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือทางการค้า**

Mr. Wang Yang รองนายกรัฐมนตรีจีนได้เข้าร่วมงาน Connectivity and Win-Win Development Forum for Heads of Customs Administrations along the Belt and Road ที่จัดขึ้น ณ เมืองซีอาน มณฑลชานซี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้แทนทั้งจากภาครัฐและเอกชนของหลายประเทศเข้าร่วม รวมถึงผู้แทนจากองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization) ด้วย

Mr. Wang Yang ได้กล่าวถ้อยแถลงเสนอให้หน่วยงานศุลกากรของประเทศที่ตั้งอยู่ในแนวเส้นทางสายไหมตามนโยบาย One Belt, One Road ที่เสนอโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการทางการค้าและการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-border e-commerce activity) ทั้งนี้ แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมยังคงชะลอตัวภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ประเทศเหล่านั้นก็ยังคงควรจะเดินหน้าในการพัฒนาธุรกิจ ณ จุดใหม่ที่ธุรกิจมีการเติบโต พร้อมไปกับการต่อต้านการปกป้องทางการค้า ทั้งนี้ ในส่วนของจีน จะดำเนินการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้มากขึ้นโดยปรับปรุงขีดความสามารถของประเทศในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ (๑) การจัดการต่อต้านการลักลอบค้าสินค้าข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย และส่งเสริมโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (๒) การตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการทางศุลกากร (๓) การถ่ายลำสินค้าและการขนส่งหลายรูปแบบ (๔) การสร้างรูปแบบการกำกับดูแลธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อที่จะลดต้นทุนด้านการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการศุลกากรและเพิ่มประสิทธิภาพตามแนวเส้นทางสายไหม หน่วยงานศุลกากร ๑๐ แห่งจาก ๙ มณฑลและ ๒ เขตปกครองตนเองของประเทศจีนตามเส้นทางดังกล่าวได้จัดทำความตกลงด้านความร่วมมือเพื่อการบูรณาการกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการทางศุลกากร โดยสินค้าที่นำเข้าและส่งออกผ่านด่านศุลกากรในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเมืองเจิ้งโจวในมณฑลเหอหนาน เมือง ซีอานในมณฑลชานซี และเมืองอูรูมูฉีในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ จะลดความซับซ้อนลงด้วยระบบสำแดงสินค้าเพียงครั้งเดียว

ทั้งนี้ การค้าระหว่างจีนกับประเทศตามแนวเส้นทางสายไหมแล้วมีมูลค่าสูงราวถึง ๑.๑๒ ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๖ ของมูลค่าการค้าต่างประเทศของจีน

Mr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก ได้กล่าวถ้อยแถลงในงานดังกล่าวว่า ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกในปัจจุบันอยู่ภายใต้การคุกคามของการค้าที่ผิดกฎหมายและการก่อการร้าย แต่จากมุมมองด้านการศุลกากรก็เห็นว่า ข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมสามารถมีบทบาทสำคัญในการป้องกันอาชญากรรมต่างๆ เช่น การลักลอบขนยาเสพติดผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การนำเข้าสารเคมีอันตราย การฉ้อโกงทางการค้า และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาได้ด้วย

ที่ผ่านมา หน่วยงานด้านศุลกากรของจีนได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อร่วมมือกับหลายประเทศ เช่น สปป. ลาว คาซัคสถาน และมองโกเลีย ในการยกระดับความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน โดยได้มีการดำเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติด ของเสีย สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และอาวุธ

Mr. Yu Guangzhou เลขาธิการสำนักงานศุลกากรจีน (The General Administration of Customs of the People's Republic of China) ระบุว่า จีนจะดำเนินงานด้านการศุลกากรร่วมกับประเทศอื่นๆเพื่อเร่งสร้างระบบที่เป็นมาตรฐานที่อาจมีขอบเขตรวมถึงเรื่องกระบวนการทางการค้า การจำแนกประเภทสินค้า และกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดของสินค้า (Rules of Origin)

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

๙ มิถุนายน ๒๕๕๘